

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๓ เรื่อง

- ศาลปราบโกง“ของจริง”หรือว่าแค่ปิ้งไอเดีย จากหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
- คุก ๓ เดือน“เจ้ามือ-เจ้าบ้าน”เปิดบ่อน จากหนังสือพิมพ์ มติชนไทยรัฐ
- คุมตัว ผอ.บ. หื่นเข้าสู่ศูนย์สมานฉันท์ จากหนังสือพิมพ์ บ้านเมือง

MiC MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : สยามธุรกิจ	
Date : 28 มี.ย. 2559 Page : 3	No :

ศาลปราบโกง

‘ของจริง’ หรือแค่แป้งไอดี

3 ข้อเสนอให้มีการจัดตั้ง ศาลคดีทุจริตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วในสังคมไทย แต่เสียงขานรับต้องยอมรับว่าเกิดขึ้นมากในยุค คสช. เนื่องจากหลายฝ่ายเห็นว่า คดีทุจริตคอร์รัปชันใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการโดยมิชอบที่ผ่านมา ค่อนข้างมีปัญหาหนัก ตั้งแต่ในชั้นสอบสวนจนกระทั่งถึงกว่าจะรู้ผลคดี เพราะบางคดีก็ว่าจะมีการชี้มูลเอาผิดได้แค่ในชั้นสอบสวนของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ป.ป.ช.-สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.)-สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไปจนถึงส่งเรื่องให้อัยการและยื่นฟ้อง จนกระทั่งศาลตัดสินค่อนข้างใช้เวลานานมาก

จนบางคดีก็ว่าได้ช่วยยุติ ก็กินเวลานานหลายปี แต่ผลของการกระทำ ความผิดได้สร้างเสียหายให้กับประเทศไว้อย่างมาก ขณะเดียวกันตัวผู้กระทำความผิด ถูกฟ้อง บางคนก็ใช้วิธีหลบหนี หรือบางรายก็เสียชีวิต ด้วยเหตุนี้ หลายฝ่ายจึงต้องการให้ประเทศไทยมีศาลคดีทุจริตขึ้นมาทำหน้าที่พิจารณาคดีประเภทนี้โดยตรง โดยแยกออกมาจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คือมาพิจารณาคดีกับพวกเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้เกี่ยวข้อง เช่น ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ที่ร่วมกันกระทำความผิด เพราะมองว่าน่าจะทำให้การพิจารณาคดีประเภทนี้เร็วขึ้น

ข้อเสนอให้มีการจัดตั้งศาล

พิจารณาคดีทุจริต บุคคลที่ออกมาตอกย้ำเรื่องนี้หลายครั้งก็มี เช่น พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี โดยก็มีหลายฝ่ายพยายามเสนอแนวคิดนี้ให้นำไปบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่ตอนที่มีการร่างสมัย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ มาจนถึงยุค มีชัย ฤชุพันธุ์ แต่เมื่อมีสัญญาณชัดมาจาก คสช.ว่าจะออกเป็นกฎหมายจัดตั้งศาลคดีทุจริตขึ้นมา ผนวกกับกรรมการร่าง ธน.เองก็เห็นว่าเรื่องนี้สามารถเขียนเป็นกฎหมายขึ้นมาเป็นการเฉพาะก็ได้ไม่จำเป็นต้องเขียนไว้ในร่าง ธน. จึงทำให้สุดท้ายที่ประชุม ครม. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็มีการเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ....เมื่อธันวาคม 2558

ล่าสุด ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2559 ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว พร้อมประกาศใช้เป็นกฎหมายด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 160 เสียง

งดออกเสียง 2 เสียง โดยมีทั้งหมด 20 มาตรา มีการแก้ไข 6 มาตรา เพิ่มใหม่ 2 มาตรา คือ มาตรา 7/1 และ 7/2 และมีสมาชิกแปรญัตติ 1 คน

สาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้ เพื่อให้จัดตั้งศาลสำหรับพิจารณาคดีทุจริตเป็นการเฉพาะ เป็นศาลที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษอยู่ในระบบของศาลยุติธรรม ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่จัดตั้งขึ้นจะมีทั้งศาลส่วนกลาง และอยู่ตามภาคต่างๆ อีก 9 แห่ง

ผู้พิพากษาที่มาทำหน้าที่จะต้องมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หากมีเหตุจำเป็นจะกำหนดให้ศาลชั้นต้นอื่นดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีแทนก็ได้

อย่างไรก็ตาม ศาลทุจริต ไม่เกี่ยวกับคดีทุจริตของนักการเมือง เนื่องจากเขียนเอาไว้ชัดเจนว่า คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่แล้ว จะไม่อยู่ในอำนาจของศาลทุจริตที่ตั้งขึ้นใหม่ และจะมีอำนาจพิจารณาคดีของเจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติการเท่านั้น รวมถึงเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

“อลงกรณ์ พลบุตร” รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มองว่า นับเป็นครั้งแรกที่จะมีศาลปราบโกงจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และถือเป็น


เครื่องมือสำคัญในปฏิรูปปัญหาคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่โดยที่แต่ละปีสร้างความเสียหายให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 3-4 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้กำหนดโทษทุจริตถึงประหารชีวิตและริบทรัพย์สินครอบคลุมทั้งผู้ให้และผู้รับ ทั้งยังจะช่วยให้การเอาผิดลงโทษคนโกงรวดเร็วฉับไว จึงเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะสามารถปราบคนโกงได้อย่างเด็ดขาด

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จครั้งนี้ แม้เพียงยังไม่ถึงปลายทาง แต่ “รัฐบาลที่อบบุด” สามารถโกยคะแนนเรียกความนิยมกลับคืนจากบรรดา “แฟนคลับ” กลุ่ม “ฮาร์ดคอร์ต้านโกง” แบบถล่มทลาย

ทว่าการ “ลงดาบ” อาจเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริง คือ การปลุกฝังค่านิยมให้คนในชาติ เขียวชนรู้จักพิชภัยการทุจริต ที่ส่งผลต่อประเทศชาติในอนาคต

สุดท้ายหวังว่า “ไอเดีย” ครั้งนี้จะช่วยให้บรรดาคนคิดทุจริต ไม่กล้าโกง ปล้นชาติได้จริงเสียที!!

	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : มติชน		
Date : 28 มิ.ย. 2559	Page : 8	No: 59294778

คุก3เดือน‘เจ้ามือ-เจ้าบ้าน’เปิดบ่อน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ พนักงานอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง (รัชดาภิเษก) นำนายปัญญา สุขศาสตร์ศิริ อายุ 33 ปี เจ้ามือเล่นพนันไฮโล นายศรณรินทร์ คำสีทา อายุ 22 ปี เจ้าบ้านจัดให้มีการเล่นพนัน และนักพนันทั้งสัญชาติไทย กัมพูชา และลาว รวม 47 คน มายืนฟ้องคดีด้วยวาจา เป็นจำเลยต่อศาล ฐานร่วมกันลักลอบเล่นการพนันไฮโล เพื่อพนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นเจ้ามือและเจ้าบ้าน ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันไฮโล และกระทำความผิด พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ หลังพนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน ควบคุมตัวจำเลยทั้งหมดส่งให้อัยการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

อัยการโจทก์ฟ้องว่า เมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 26 มิถุนายน ตำรวจ สน.พหลโยธิน นำกำลังเข้าจับกุมนักพนันจำนวนมาก ในห้องเช่าไม่มีเลขที่ ในซอย 36 แยก 19 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร พร้อมอุปกรณ์การเล่นพนันไฮโล 1 ชุด กระดานคะแนนไฟฟ้า 1 ชุด คุปองจำนวน 106 ใบ เครื่องนับเงินสดอัตโนมัติจำนวน 1 เครื่อง ชิปแลกเงิน 52 อัน และเงินสด 37,800 บาท จำเลยทั้งหมดให้การรับสารภาพ

ศาลพิเคราะห์คำรับสารภาพของจำเลย พิพากษาให้จำคุก นายปัญญา เจ้ามือเล่นพนัน และนายศรณรินทร์ เจ้าบ้าน คนละ 3 เดือน ศาลเห็นว่าการกระทำความผิดถึงเป็นภัยร้ายแรง จึงไม่มีเหตุให้ลดโทษจำเลย ส่วนนักพนัน ที่เป็นชาวกัมพูชา และ ชาวลาว รวม 3 คน ให้จำคุกคนละ 4 เดือน และปรับคนละ 8,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญา 1 ปี สำหรับนักพนันชาวไทยที่เหลือ 42 คน ให้ปรับ คนละ 2,000 บาทฐานลักลอบเล่นการพนัน

ต่อมา นายปัญญา และนายศรณรินทร์ ยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอลดปล่อยชั่วคราว ศาลอนุญาตให้ประกันตัว

Source :

บ้านเมือง

Date :

28 มี.ค. 2559

Page :

2

No :

คุมตัว ผอ.บ. หันเข้าศูนย์สมานฉันท์

จากกรณีคนร้ายใช้กำลังประทุษร้าย น.ส.อุติวัลย์ พลประสิทธิ์ หรือ น้องสโนว์ นักเรียนหญิงชั้น ม.6 โรงเรียนประจำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อหวังข่มขืน แต่เหยื่อพยายามต่อสู้ จึงถูกคนร้ายทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต และรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนจับกุมตัวนายกฤติเดช ระวังวรรณ ผู้ใหญ่บ้านสีถาน หมู่ที่ 15 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ แต่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 27 มี.ค.59 รายงานข่าวแจ้งว่า เจ้าหน้าที่เรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ ได้ควบคุมตัว นายกฤติเดช จากเรือนจำ ตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อส่งตัวเข้าไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาภายในศาล จ.กาฬสินธุ์ ก่อนที่จะเข้าสู่ขบวนการ โดยวันนี้เป็นการเบิกตัวผู้ต้องหาตามสอ.บ.ค่าให้การว่า จะให้การรับสารภาพหรือไม่ ซึ่งเป็นการเข้าสู่ขั้นตอนของศูนย์สมานฉันท์ และสันติวิธี (คดีอาญา) ของศาล ซึ่งผู้ต้องหายังคงมีท่าทีที่นิ่งเฉย และยังไม่ยอมพูดจากับใคร ทั้งนี้เนื่องจากเป็นคดีอาญาและมีอัตราโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิต ซึ่งหากผู้ต้องหาจะให้การรับสารภาพหรือไม่รับสารภาพก็ตาม ก็เข้าสู่ขบวนการพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตามจำเลยไม่ประสงค์ที่จะเข้าสู่ขบวนการสมานฉันท์กับผู้เสียหาย ศาลจึงเลื่อนไปนัดสอบค่าให้การ และตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งในวันที่ 22 ก.ค.59

ขณะที่รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ญาตินายกฤติเดช ได้นำหลักทรัพย์ เข้ายื่นขอประกันตัว แต่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว ตามคำคัดค้านของอัยการ เนื่องจากจำเลยเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องที่เกิดเหตุเกรงจะมีการข่มขู่พยาน ทั้งคดีนี้มีอัตราโทษสูง และเป็นคดีสะเทือนขวัญประชาชนให้ความมั่นใจเกรงว่า จำเลยจะหลบหนี